

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการใน โครงการจ้างเหมา ทำอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	เรียกรับสินบนส่วนต่าง ค่าจ้างทำอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน จากยอด จำนวนเด็กนักเรียนที่ไม่ ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละ วัน	1.การจัดทำ จำนวนเด็ก นักเรียนสูงกว่า ความเป็นจริง เพื่อขอ งบประมาณ	ปาน กลาง	การของบประมาณจะต้องมีสำเนา ใบสูติบัตรของเด็กนักเรียนทุกคน แนบ เพื่อประกอบคำขอ งบประมาณ	งบประมาณอาหารกลางวัน ตรงกับจำนวนเด็กนักเรียนที่มี อยู่จริง	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	โรงเรียนในสังกัด กทม.
		2.การจ้างเหมา ทำอาหาร กลางวัน	ปาน กลาง	1.ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเด็ก นักเรียนที่รับประทานอาหารใน แต่ละวันว่ามีจำนวนเท่าใด 2. ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเด็ก นักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันนั้น โดย ต้องมีการหักเงินค่าจ้างเหมา ทำอาหารกลางวันออกให้ตรงกับ ความเป็นจริง	1.มีหลักฐานการรับประทาน อาหารกลางวันของเด็ก นักเรียนในแต่ละวันว่ามี จำนวนเท่าใด 2.การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ทำอาหารกลางวัน ไม่เกินกว่า จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันนั้น 3.ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบ ยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละ	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	โรงเรียนในสังกัด กทม.

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง		
		3.การตรวจรับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	ปานกลาง	1. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 2. กำชับโรงเรียนในจ้างเหมาทำอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน	1. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2. กำชับโรงเรียนในการจ้างเหมาทำอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	โรงเรียนในสังกัด กทม.


 (นางธาวจุฑาเมศ กินทะวงศ์)
 นักวิชาการศึกษารักษานาฏการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวังทองหลาง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน


 (นายโครงการ เจียมจิรกุล)
 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
 หัวหน้าหน่วยงาน